

UTP - จะรอ หรือ จะไล่ ได้ทั้งนั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ หุ้นตัวนี้ จับตามานาน และก็เคยแนะนำในบทความเขียนไปบ้างแล้วก็มี

แต่บางที เข้าไปยุ่งเขาที่ไร ตบหัวคว่ำบ่อยครั้ง นักวิเคราะห์แต่ละเมื่อไหร่ เอาให้ปากกาหักบ่อยทุกทีไป... แต่ถ้าใครสามารถถือ หรืออดทนถือหุ้นไว้นานๆ หน่อย หรือ เอาจริง ๆ ใครที่กล้าคิดจะถือยาวๆ เป็นปีๆ ในก่อนหน้านั้นนั้น ลงก็ซื้อ ขึ้นก็ซื้อ แบบหวัง DCA สักสองสามปี ป่านนี้คงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วกระมังครับ... อ้าว แล้ววันนี้ เห็นเมฆเล่นเอาราคา All Time High มาเข้าตลาดเขียนเนี่ยนะ ไม่กลัวโดนตบหัวคว่ำหรือ ต้องบอกครับ ตบมากี่น่าสน กลัวจะไม่ตบลงมาให้หนี... แต่ถ้าจะเปิดแล้ววิ่งเลยละ หน่อยคนหนักที่จะกล้าไล่ หากจะนึกถึงว่า “ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย” แล้วละก็นะ เทคนิค ก็ยังต้องเป็นเทคนิค เพียงแต่ต้องหาให้ได้ก่อนว่า ราคาสูงๆ นั้น มาสูงถึงเป้าหมายหรือยัง หมายถึงคำนวณเป้าหมายทางเทคนิคได้แล้ว ห่างจากราคาปัจจุบันเท่าไร ถ้ายังห่างมากๆ ก็จจะรออะไรละครับ หรือ ถ้าจะรอ ก็ต้องมีไม้ไล่ไปกับเขาด้วยซักครั้งไม้ แล้วรออีกครั้งไม้ (ถ้าลงมา ก็ดี)... จะว่าไป หุ้นที่เราๆ ท่านๆ เห็นมาแนะนำในแต่ละวัน มันเป็นเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคที่จบไปแล้ว ถ้าจะให้ดีทีเดียว ต้องดูสัญญาณในระหว่างวันที่กำลังวิ่งๆ อยู่นั้นแหละ ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย จะเห็นบางอย่างของการเล่นหรือการแกว่งราคาด้วย แล้วจะรู้ได้อีกแบบหนึ่งว่า เทคนิคสวยตั้งแต่ไหน จะเอาไปจริงได้หรือไม่ หรือว่าเป็นแค่เกมหลอกเมา ให้เข้าไปตายกลางกองไฟ... วิชาแบบนี้ กำลังจะถูกบรรจุไว้ใน Workshop ของ Tech. Team ใน UTRADE UTEAM

ดูตามเกม... อาจจะมีพักตัว หรือ ฝอลแรงลงก็ได้ แต่ถ้าเห็น 10.6-10.5 หรือ แม้แต่ 10.4

ก็เรียกว่า เกมแบบนี้ อาจเป็นไม้ไล่ผ้อะไรทำนองนั้นก็ได้ หรือ คนที่กลัว เพราะมีมา ก็อาจจะทำอะไร

แนวรับ : ... 10.6-10.5 หรือ 10.4 ก็ยังพอได้ ห้ามต่ำกว่า 10.0 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... ถ้าเอาตาม Pattern ระยะสั้น หวัง 11.5 / ถ้าดูยาวก็ 18-20

Price Chart...(UTP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UTP... เรื่องของนักวิเคราะห์เทคนิคนั้น หากท่านที่ชำนาญการนี้แล้ว คงไม่ต้องกลัวอะไรมาก ง่ายๆว่า ถ้าเห็นภาพนั้นนั้น ยังไงก็ไม่เกิน 3 วินาทีเลย ที่ท่านจะเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เชิงบวก แม้วัวจะเป็น Pattern ระยะสั้นก็ตาม แต่ก็มันยังพอให้ ท่านสามารถเข้าเก็งกำไรได้... แล้วก็ต้องเห็นเส้น MA. ที่เราๆ ท่านๆ คุณเคยกันดีในคอถ่มนี้ เห็นเมฆเล่น เอามาว่ากันบ่อยมากๆ แล้ว ไม่ว่าจะ MA. รูปแบบไหน เห็นเมฆก็ว่าไปแยะ หรือเอามาไขว้บ่อยๆ จนบางท่าน บอกว่า จะเป็นเทพแห่ง MA. ไปและละ(ขอบคุณครับ).. แล้วเป้าหมายที่ประมาณ 18.0-20.0 นั้น ก็มาจาก เรื่อง MA. Bullish Pattern นะครับ (วิธีหา ก็รู้กันนะ)